

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอว.) จับมืออบจ. สมุทรสาครและ SK park จัดกิจกรรม “เล่า เล่น และเรียนรู้ จากสาระท้องถิ่นสมุทรสาคร

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอว.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร หรือ SK park จัดกิจกรรม “เล่า เล่น และเรียนรู้ จากสาระท้องถิ่นสมุทรสาคร” เพื่อแนะนำหนังสือชุด “สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นสมุทรสาคร” แก่ครู อาจารย์และบรรณารักษ์ ก่อนนำไปเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้อ่าน ได้ศึกษา เรียนรู้ และซึมซับเรื่องราวดี ๆ ของท้องถิ่นสมุทรสาครต่อไป โดย สอว. ได้มอบหนังสือชุดดังกล่าวให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3,150 เล่ม เพื่อมอบให้กับโรงเรียน ต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้(สอว.) กล่าวว่า การพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้จากท้องถิ่นมาจัดทำเป็น หนังสือชุดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น เป็นภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งของสอว. เช่นเดียวกับการขยาย ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตหรืออุทยานการเรียนรู้ TK Park ออกไปยังส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นต่างๆ เพื่อปลูกฝังและ สร้างนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างยั่งยืนในที่สุด

“ หนังสือชุดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น” เป็นสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นชุดที่ 2

ที่ สอว.ได้ร่วมกับนักวิชาการและนักเขียนท้องถิ่น ในการนำเรื่องราวภูมิปัญญาสาระท้องถิ่น วิถีชีวิตใกล้ตัว พร้อม สอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นเนื้อหาสาระสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ในภาคต่างๆ โดยชุดแรก เป็นชุดสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นภาคใต้ ปัจจุบันกำลังจัดทำสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้สอว.มีนโยบายในการจัดทำและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์จนครบ ถ้วนทั่วทุกภาค เพราะนอกจากใช้ป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในท้องถิ่นภาคต่างๆ แล้ว ยังเป็นสื่อที่ช่วยเสริม ความรู้ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ให้กับเด็กในท้องถิ่นอื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย”

นอกจากนี้ ดร.ทัศนัย ยังกล่าวด้วยว่า การจัดทำหนังสือชุดสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น สอว.เน้นสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีภาพประกอบและรูปเล่มทันสมัย โดยคำนึงถึงวัยของเด็กแต่ละกลุ่มเป็นสำคัญเพื่อให้เด็กๆ ได้เกิด

ความสุขและความสนุกจากการอ่านและการฟัง รวมทั้งได้ซึมซับข้อมูลและเรื่องราวดีๆ ของท้องถิ่น จนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

สำหรับหนังสือชุด สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นสมุทรสาคร มีทั้งหมด 4 เล่มประกอบด้วย เรื่อง **สมุทรสาคร สนุกสาคร, สนุกใกล้บ้านที่สมุทรสาคร, สำรวจเมืองสมุทร และสาระสนุกสู่การเรียนรู้** สอว.จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อ มอบให้กับ SK park และโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้บริการและเผยแพร่แก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชน พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสวนา “เล่าเรื่องสื่อสร้างสรรค์สาระท้องถิ่นสมุทรสาคร” โดยผู้เขียนหนังสือ ทั้ง 4 เล่ม รวมทั้ง **Workshop “ใช้สื่ออย่างไรให้สนุก : ถอดรหัสหนังสือเมืองสมุทรสาคร “**ให้กับบรรดาคณาจารย์และบรรณารักษ์ เพื่อนำไปขยายผล โดยการจัดกิจกรรมกระตุ้นเด็ก เยาวชนให้ตื่นตัว เรียนรู้และบูรณาการ ความรู้อย่างสนุกสนานมีสาระ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ท้องถิ่นของสมุทรสาครในโรงเรียน หรือชุมชนของท่านอย่าง จริงจัง เป็นแบบอย่างให้ท้องถิ่นจังหวัดอื่นๆ ให้ศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้าง สวรรค์สังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป